

**สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย**  
**องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖**  
 วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องสัมมนา ๓ ชั้น ๓ อาคารศูนย์การเรียนรู้  
 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
<p>๑. การมอบอำนาจฟังคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดำที่ บ.๔๖๓/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๒๑๖/๒๕๖๐ ของศาลปกครองกลาง</p>	<p>ตามที่ศาลปกครองกลาง ได้มีหมายแจ้งกำหนดนัดฟังคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดำที่ บ.๔๖๓/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๒๑๖/๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ฝ่ายกฎหมายได้ตรวจสอบเอกสารในสำนวนแล้วพบว่า ผู้รับมอบอำนาจเดิมจากคณะกรรมการนโยบายและประธานกรรมการนโยบาย ได้สิ้นสภาพพนักงานแล้วและยังไม่ได้แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจเข้าดำเนินคดีแทน จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป</p> <p><b>มติที่ประชุม</b></p> <p>๑. ประธานกรรมการนโยบาย ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มอบอำนาจให้ นางสาวอังคณา เลอศักดิ์พงษา นิติกร ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีนี้แทนจนกว่าคดีถึงที่สุด</p> <p>๒. คณะกรรมการนโยบาย ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มอบอำนาจให้ นางสาวอังคณา เลอศักดิ์พงษา นิติกร ฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีนี้แทนจนกว่าคดีถึงที่สุด</p> <p>๓. รับรองมติที่ประชุมวาระนี้ และให้ผู้รับมอบอำนาจตามข้อ ๑ และ ๒ จัดทำใบมอบอำนาจเสนอประธานกรรมการนโยบาย และกรรมการนโยบาย พิจารณาลงนามต่อไป</p>
<p>๒. ขอบเขตงานจ้างผู้สอบบัญชีของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๗</p>	<p>สำนักตรวจสอบภายใน รายงานว่าเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ ทุกรอบบัญชี ให้หน่วยรับตรวจเสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่หน่วยรับตรวจจะแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี ต่อสำนักงานก่อนเริ่มต้นปีบัญชีไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เพื่อให้สำนักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ก่อนลงนามในสัญญาจ้างผู้สอบบัญชี สำนักตรวจสอบภายในจึงจัดทำร่างข้อกำหนดคุณลักษณะการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชี (TOR) พร้อมกรอบระยะเวลาดำเนินการสรรหาผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๗ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบขอบเขตงานจ้างผู้สอบบัญชีของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๗ มีรายละเอียดโดยสรุปคือ ๑) ร่างขอบเขตงานจ้างผู้สอบบัญชีของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ความหมายของคำศัพท์ ขอบเขตงานของผู้สอบบัญชี ระยะเวลาดำเนินการ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณสมบัติของสำนักงานสอบบัญชี คุณสมบัติและจำนวนของผู้ช่วยสอบบัญชี รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอของสำนักงานสอบบัญชี งบประมาณ ระยะเวลาการส่งมอบงานและเงื่อนไขการชำระเงิน หลักเกณฑ์การพิจารณา การลงนามสัญญา หลักประกันสัญญา การบอกเลิกสัญญาและค่าปรับ ข้อตกลงอื่น และผู้รับผิดชอบโครงการ และ ๒) กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการสรรหาผู้สอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๗ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติขอบเขตงานจ้างผู้สอบบัญชีของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๗ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อจะได้ดำเนินการในกระบวนการสรรหาต่อไป</p> <p>ที่ประชุมได้สอบถามถึงที่มาของวิธีการกำหนดราคากลางการจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก และมีข้อเสนอแนะให้สำนักตรวจสอบภายในจัดทำหลักเกณฑ์ที่สามารถอธิบายขอบเขตของงานที่</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>ต้องการให้ชัดเจน เพื่อพัฒนาให้การกำหนดราคากลางการจ้างผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อองค์การมากยิ่งขึ้น</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> อนุมัติขอบเขตงานการจ้างผู้สอบบัญชีของ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๗ ตามเสนอ โดยให้สำนักตรวจสอบภายในนำข้อเสนอของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการในกระบวนการจัดจ้างผู้สอบบัญชีปีต่อไป</p>
<p>๓. แนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. และรายงานผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อ่านงานวิจัย ประจำปี ๒๕๖๖</p>	<p>ศูนย์วิจัยและพัฒนาสื่อสารสาธารณะรายงานว่เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๖ ขอนำเสนอแนวทางการดำเนินการประเมินดังกล่าว ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ข้อเสนอแนวทางการดำเนินการประเมิน</li> <li>๒) รายงานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อทาบทามเป็นกรรมการประเมินผลและผู้อ่านงานวิจัย</li> <li>๓) กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน</li> </ol> <p>จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๖ และรายงานผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรทาบทามต่อไป</p> <p>ที่ประชุมอภิปรายอย่างกว้างขวางโดยมีข้อสรุปให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล เช่นเดียวกับปี ๒๕๖๔- ๒๕๖๕ มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ๔ ด้านตามเสนอ โดยประธานกรรมการควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สามารถควบคุมกำกับ การดำเนินงานของคณะกรรมการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เห็นควรให้ทาบทามนายสุรพล ธรรมรัมย์ดี ประธานกรรมการ ประเมินผลปีที่ผ่านมา เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายด้านการประเมินผล เพื่อทำหน้าที่เชื่อมประสานการทำงานระหว่างคณะกรรมการประเมินผลและคณะกรรมการนโยบาย และร่วมเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย พร้อมกรอบการประเมินปี ๒๕๖๖ ภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ต่อไป</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> ๑. เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเพื่อดำเนินงานประเมินผล ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีองค์ประกอบจำนวน ๕ คน จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ใน ๔ ด้านตามเสนอ และมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการที่แต่งตั้งเมื่อปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้กรรมการคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานกรรมการ ๑ คน</p> <p>๒. เห็นชอบการเสนอชื่อ นายสุรพล ธรรมรัมย์ดี เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการนโยบายด้านการประเมินผล เพื่อทำหน้าที่เชื่อมประสานการทำงานระหว่าง คณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการประเมินผล โดยให้ฝ่ายบริหารและที่ปรึกษา คณะกรรมการนโยบายด้านการประเมินผล ร่วมเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อจะได้ให้ กรอบนโยบายเลือกและดำเนินการทาบทามให้เป็นคณะกรรมการประเมินผลต่อไป ทั้งนี้ให้ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย พร้อมกรอบการประเมินผลการดำเนินงาน ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๖๖ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ต่อไป</p>
<p>๔. กรอบแผนบริหารกิจการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)</p>	<p>ฝ่ายบริหาร รายงานว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติกรอบแนวคิดแผนบริหารกิจการปี ๒๕๖๗ ตามเสนอ โดยให้ฝ่ายบริหาร นำข้อเสนอของที่ประชุมไปพิจารณาจัดทำรายละเอียดข้อมูลกรอบแนวคิดแผนบริหารกิจการ ปี ๒๕๖๗ นำเสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาก่อนนำไปใช้ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารกิจการปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป นั้น ฝ่ายบริหารได้จัดทำรายละเอียดของกรอบแผนบริหารกิจการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) เพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนบริหารกิจการปี ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ ๑) วิสัยทัศน์องค์กร ๒) ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ และ ๓) กลไกขับเคลื่อน พร้อมนำเสนอกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารกิจการให้ที่ประชุมรับทราบ</p> <p>ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการจัดทำแผนบริหารกิจการของฝ่ายบริหาร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การนำเสนอข้อมูลประกอบการจัดทำแผน ควรสื่อสารด้วยภาษาไทยที่เข้าใจง่าย ไม่ต้องตีความ</li> <li>๒. สร้างจุดแข็งด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่มีความแตกต่างจากสื่ออื่นให้ชัดเจน และหาวิธีการดำเนินงานให้สามารถผลิตเนื้อหาที่ยังคงมีคุณค่าให้น่าสนใจ สนุก และชวนติดตาม</li> <li>๓. ควรนำการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการจัดทำแผนบริหารกิจการด้วย เพื่อทราบความเสี่ยงที่สำคัญและกำหนดกลยุทธ์การลดความเสี่ยง</li> </ol> <p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๕. รายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีผลมาจากการรวบรวมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖</p>	<p>ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และผู้แทนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รายงานว่าสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้นำส่งรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไตรมาส ๑/๒๕๖๖ ซึ่งประมวลจากการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ จำนวน ๑๗ เวที การรับฟังความคิดเห็นภายใต้สถานการณ์และบริบทพื้นที่ จำนวน ๒ เวที และการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบ Digital Transformation จำนวน ๑ เวที โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๓๙ คน จาก ๑๖๔ องค์กร</p> <p>สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะนำเสนอบทวิเคราะห์จากประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยสรุปว่า การดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการในไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๖ มีการบริหารจัดการงบประมาณและแผนการจัดเวทีรับฟังภายใต้แนวคิดการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ร้อยละ ๗๐ สำหรับจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพรายการ และร้อยละ ๓๐ เพื่อจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเชิงสถานการณ์และบริบท โดยปรับรูปแบบการรายงานความคิดเห็นจากเวทีรับฟังคุณภาพรายการเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเนื้อหา มีการจัดทำฐานข้อมูลผู้ชมและผู้ฟังรวมถึงขยายเครือข่ายกลุ่มใหม่ โดยมีผู้ชมกลุ่มใหม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมเวที นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมรับฟังครอบคลุมกลุ่มรายการและผลิตภัณฑ์ของไทยพีบีเอสมากขึ้น โดยค่าใช้จ่ายมีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันในปีที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้นำเสนอข้อมูลการทดลองใช้ระบบประเมินรายการบนโทรศัพท์มือถือใน ๔ ภูมิภาค พร้อมความเห็นและการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ทดลองใช้งาน</p> <p>ฝ่ายบริหารรายงานเพิ่มเติมว่า สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้นำส่งรายงานความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของไตรมาส ๑/๒๕๖๖ ได้ทันเวลา การรับฟังในครั้งนี้ใช้เครื่องมือและประเด็นการรับฟังสอดคล้องกับเนื้อหาและช่วงเวลานำเสนอ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจึงเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานอย่างยิ่ง โดยฝ่ายบริหารจะนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของ ส.ส.ท. ต่อไป</p> <p>ที่ประชุมชื่นชมและขอบคุณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการที่ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จนสามารถเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และทันต่อการนำไปปรับปรุง</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
	<p>การดำเนินงานได้ทันการ พร้อมกันนี้ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ควรเพิ่มการรับฟังความคิดเห็นต่อเนื้อหาที่นำเสนอทางช่อง ALTV สื่อเสียงทั้งพอดคาสต์ และวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่นำเสนอทางช่องทางออนไลน์ของ ส.ส.ท. และควรมีหลักเกณฑ์หรือกระบวนการที่ชัดเจนในการเลือกรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มรายการต่าง ๆ</li> <li>๒. สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการควรวิเคราะห์และเสนอความคิดเห็นต่อบทบาทการทำงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการด้วย</li> <li>๓. ฝ่ายบริหารโดยสำนักสื่อดิจิทัลควรพัฒนาเครื่องมือการรับฟังความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening Tool) มาร่วมประกอบด้วย โดยให้สามารถวิเคราะห์ผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วย</li> </ol> <p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ โดยให้ฝ่ายบริหารและสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ</p>
<p>๕. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ที่ประชุมให้ปรับแก้ไขวาระ ๕.๑ รายงานการผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ และการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยปรับแก้ไขตัวเลขจุดทศนิยมในตารางให้ถูกต้องและเป็นตัวเลขทศนิยมสองตำแหน่งทั้งหมด</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ปรับแก้ไข</p>
<p>๖. รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์</p>	<p><b>มติที่ประชุม</b> รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตามเสนอ</p>
<p>๗. สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร</p>	<p>ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. นำเสนอสรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> รับทราบ</p>